



ที่ 28/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฟูกูโอกะ  
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program: SYEP)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นางจิราภรณ์ ปิงประวดี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร คณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะ นำคณะนักศึกษาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program: SYEP) เข้าเยี่ยมคารวะ นายโสรจ สุธาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมเชิญ กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program: SYEP) เป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและกระชับเครือข่ายของเยาวชน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคต ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ ลงนามโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนาย HATTORI Seitaro ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน และจากจังหวัดฟูกูโอกะ จำนวน 5 คน ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาผลงาน Web Application ในประเด็นที่มีความเชื่อมโยง หรือเป็นความสนใจร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ

ต่อมา ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 กงสุลใหญ่ฯ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษาภายใต้โครงการ SYEP โดยนักศึกษากลุ่มแรกได้ร่วมกันพัฒนา Web Application เพื่อช่วยการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น และกลุ่มที่สองได้พัฒนา Web Application เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือกับอาสาสมัครที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ชื่นชมความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของเยาวชนในการหยิบยกประเด็นที่เป็นความสนใจและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย มาพัฒนา ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการ SYEP ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานคร – จังหวัดฟูกูโอกะ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมและยินดีที่จะช่วยประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างทั้งสองจังหวัดต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

\* \* \* \* \*

5 เมษายน 2566

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมคณะนักศึกษาจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฟูกูโอกะ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program: SYEP)



กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฟูกูโอกะ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program: SYEP)

